

DABACO CAM KẾT ĐỒNG HÀNH NGƯỜI CHĂN NUÔI SAU BÃO LŨ

Sáng 16/9, Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam họp rà soát, đánh giá ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra và công tác khắc phục sau mưa bão.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt của Ban điều hành Tập đoàn Dabaco Việt Nam và Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên, đặc biệt là cán bộ, công nhân viên, người lao động trực tiếp tại các đơn vị.

Nhờ chủ động trong công tác chuẩn bị, xây dựng kịch bản, bố trí nhân lực, vật lực, trang bị đầy đủ phương tiện và hành động kịp thời ứng phó với diễn biến bất lợi, phúc tạp, khó lường của thời tiết nên tất cả các đơn vị chăn nuôi, sản xuất trong Tập đoàn Dabaco Việt Nam đều không bị thiệt hại trực tiếp về người và tài sản. Hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra bình thường. Hiện, công tác dọn dẹp, tiêu độc, khử trùng và đảm bảo an toàn sau bão lũ đang được gấp rút triển khai.

Trên tinh thần tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách", ngày 13/9, Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã huy động toàn bộ

THANH NGÂN



Tập đoàn Dabaco Việt Nam ủng hộ nhu yếu phẩm và tiền mặt cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Tam Nông, Phú Thọ.

cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia đóng góp mỗi người tối thiểu một ngày lương ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi và lũ lụt sau bão.

Bên cạnh đó, Tổ xung kích cứu trợ trực tiếp của Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã tham gia vào quá trình phân phát đồ dùng cứu trợ tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề tại tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, đặc biệt là tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tổ xung kích đã mang theo kinh phí bao gồm tiền mặt, các sản phẩm thiết yếu của Tập đoàn gồm 10.000 quả trứng gà ăn liền Devi, 1.000 lít dầu ăn Cobra, 3.500 hộp thịt

Dabaco Food để cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng bão lũ. Đây là những nguồn thực phẩm quan trọng, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trong giai đoạn khẩn cấp.

Trước đó, Tập đoàn Dabaco Việt Nam cũng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh ủng hộ 100 triệu đồng nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tập đoàn Dabaco Việt Nam hy vọng toàn thể người dân bị ảnh hưởng của bão lũ, đặc là những người nông dân, người chăn nuôi, người làm các dịch vụ liên quan tới nông nghiệp sớm khắc phục hậu quả, khôi phục kinh tế và trở lại cuộc sống bình thường.